



ที่ พร ๐๐๒๓.๓/ (๒ ๑) ๒๕๕๕

ศาลากลางจังหวัดแพร่
ถนนไชยบูรณ์ พร ๕๔๐๐๐

๒๕ มีนาคม ๒๕๕๕

เรื่อง สรุปรายการประชุมมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในส่วนภูมิภาค ในเขตพื้นที่ภาคใต้ (๑๔ จังหวัด)

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และนายกเทศมนตรีเมืองแพร่

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๑๖๐๕

ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๕

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกระทรวงมหาดไทยแจ้งว่า ได้มอบนโยบายและมีข้อสั่งการในการประชุมมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในส่วนภูมิภาค ให้แก่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ภาคใต้ (๑๔ จังหวัด) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๕ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติ ครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จึงได้ส่งสรุปผลการมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในส่วนภูมิภาค ในเขตพื้นที่ภาคใต้ (๑๔ จังหวัด) เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทราบและใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการตามนโยบายและข้อสั่งการดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ สำหรับอำเภอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางจุสมิ รัตนวิทย์)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทร/โทรสาร ๐-๕๔๕๓-๔๑๑๙ ต่อ ๑๑

๑๕/๑๖



จังหวัด	1196
วันที่	23 ส.ค. 2559
เวลา	

ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๑๖๐๕

กระทรวงมหาดไทย

ถนนอัษฎางค์ กทม. ๑๐๒๐๐

๑๖ มีนาคม ๒๕๕๙

เรื่อง สรุปรการประชุมมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในส่วนภูมิภาค ในเขตพื้นที่ภาคใต้ (๑๔ จังหวัด)

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย สรุปรการประชุมมอบนโยบายสำคัญ และข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จำนวน ๑ ชุด

ด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้มอบนโยบายและมีข้อสั่งการในการประชุมมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในส่วนภูมิภาค ให้แก่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตพื้นที่ภาคใต้ (๑๔ จังหวัด) เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ ฉลองสิริราชสมบัติ ครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

กระทรวงมหาดไทย ขอส่งสรุปรการประชุมมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ในส่วนภูมิภาค ในเขตพื้นที่ภาคใต้ (๑๔ จังหวัด) ทั้งนี้ ขอให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทราบ และใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการตามนโยบายและข้อสั่งการดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายกลุษา บุญราช)
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น
โทร. ๐ ๒๒๕๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๒๑๒๒ - ๕
โทรสาร ๐ ๒๒๕๓ ๒๒๓๐

สรุปการประชุมมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในส่วนภูมิภาค
 ให้แก่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ภาคใต้ (๑๔ จังหวัด)
 โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา)
 วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น.
 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

เรื่อง/ประเด็น	ข้อสั่งการ/รายละเอียด
<p>๑. การปฏิบัติงาน ขององค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่น</p>	<p>การทำงานในพื้นที่ด้านการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนเป็นอำนาจหน้าที่ ของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน เป็นผู้ใกล้ชิดประชาชน รู้ข้อมูลปัญหาความต้องการของประชาชนเป็นอย่างดีว่า ประชาชนต้องการอะไร มีความภาคภูมิใจที่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความตั้งใจดูแลประชาชนในพื้นที่ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี</p>
<p>๒. นโยบาย พระราชรัฐ</p>	<p>รัฐบาลจะดูแลประเทศโดยดำเนินการตามยุทธศาสตร์พระราชรัฐ ซึ่งไม่ใช่เป็นแบบ พรรคพวก ยุทธศาสตร์พระราชรัฐ เป็นการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคเอกชน และมีการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี มีการเชื่อมโยงแผน ตั้งแต่ระดับประเทศ กระทรวง จังหวัด/กลุ่มจังหวัด และท้องถิ่น เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และแผนงาน/โครงการ ต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง นโยบายรัฐบาล นโยบาย คสช. แนวทางการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด</p>
<p>๓. การแก้ไข ปัญหา ยาเสพติด</p>	<p>ยาเสพติด ที่ยังเป็นปัญหาที่ร้ายแรงต้องช่วยกันแก้ไข โดยการ</p> <p>๑. การลด Demand (อุปสงค์) โดยต้องลดปริมาณความต้องการใช้ยาเสพติด และผู้ที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด โดยจัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในท้องถิ่น เน้นการสร้าง ความเข้าใจและส่งเสริมให้มีการดูแลกันเองตั้งแต่ระดับ ครอบครัว สถาบันการศึกษา ชุมชน และสังคม ผ่านกลไกที่มีอยู่ในท้องถิ่น เช่น สถานศึกษาในสังกัด คณะกรรมการชุมชน อาสาสมัคร เป็นต้น ทั้งนี้ อปท. มีโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด เช่น ติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ก่อสร้างลานกีฬา/ สนามกีฬา เป็นต้น</p> <p>๒. การลด Supply (อุปทาน) โดย อปท. ต้องทราบว่าในพื้นที่ของตน มีปัญหาอย่างไรบ้าง และบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกับฝ่ายปกครอง ตำรวจ ทหาร เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และประชาชน เพื่อป้องกันการนำยาเสพติดเข้ามาจาก นอกประเทศและปราบปรามในประเทศ</p>

เรื่อง/ประเด็น	ข้อสั่งการ/รายละเอียด
๔. ปัญหาด้านขยะ	ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องบริหารจัดการเรื่องขยะให้ได้ ต้องทำให้คนไม่ทิ้งขยะ และส่งเสริมให้นำขยะไปใช้ประโยชน์ ช่วยกันดูแลสถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่ให้มีความสะอาดเรียบร้อย เช่น รมรงค์ไม่ควรใช้ถุงพลาสติก จัดให้มีสายตรวจดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสถานที่
๕. การจัดการท่องเที่ยว	ประเทศไทยยังต้องพึ่งรายได้จากการท่องเที่ยวซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดูแลการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวให้สอดคล้องเหมาะสมกับพื้นที่ เช่น การท่องเที่ยวทะเลฝั่งอันดามันไม่จำเป็นต้องมี banana boat และต้องมีมาตรการรักษาความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว แต่โดยพื้นฐานของคนไทยที่มีอัธยาศัยดีและมีจิตใจเอื้ออาทรต่อนักท่องเที่ยว สิ่งที่ต้องส่งเสริมคือ ความเชื่อตรงต่อนักท่องเที่ยว และการรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และลดปริมาณขยะ
๖. ความปรองดองของคนในชาติ	<p>ประเทศไทยไม่เคยมีปัญหาเรื่องเชื้อชาติ ศาสนา เราอยู่ร่วมกันมานานแล้ว แต่เรามีปัญหาเรื่อง “ความชอบไม่ตรงกัน” ซึ่งความชอบไม่ตรงกันนี้จะนำมาเป็นเงื่อนไขทำให้เกิดความริ้วรานไม่ได้ ความริ้วรานเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ ความริ้วรานเกิดขึ้นในประเทศไม่ได้ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่ทำให้เกิดความปรองดองกัน โดยการ</p> <ul style="list-style-type: none">(๑) ทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ไม่ให้แตกแยกกัน(๒) เสริมสร้างความสามัคคีให้กับประชาชนในพื้นที่เพื่อไม่ให้เกิดความริ้วราน(๓) ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจเรื่องการสร้างความปรองดองสมานฉันท์
๗. เศรษฐกิจพอเพียง	ขอให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นำปรัชญาพระราชทาน “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ไปแนะนำให้ประชาชนในพื้นที่ใช้ในการดำรงชีวิต เนื่องจากเป็นปรัชญาที่ดี คือ ทำอะไรต้องทำพอประมาณ มีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกัน ถือว่าเป็นการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และเป็นประโยชน์ต่อตัวเอง
๘. การช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากราคายางพาราตกต่ำ	<p>รัฐบาลได้มีนโยบายช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราและเป็นการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนในปี ๒๕๕๙ โดยรับซื้อยางพาราจากเกษตรกรโดยตรง จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ ตัน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถให้การสนับสนุนโดยพิจารณาจัดทำโครงการหรือกิจกรรมที่มีส่วนผสมของยางพาราได้ เช่น การก่อสร้างสนามกีฬา ลานกีฬา ลูกรีธา ลานอเนกประสงค์ และสนามเด็กเล่น เป็นต้น</p> <p>ขอขอบคณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากราคายางพาราตกต่ำ</p>

เรื่อง/ประเด็น	ข้อสั่งการ/รายละเอียด
บทส่งท้าย	ขอขอบคุณและเป็นกำลังใจให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกท่านที่ได้ร่วมกันทำงานด้วยความเสียสละ อดทน ท่วมเท และมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาของประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อช่วยให้ประเทศชาติเกิดความ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” และสร้างความเชื่อถือศรัทธาจากประชาชนให้เกิดแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสืบไป